



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป  
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว๑๒๓  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติให้  
ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจากรุณี ภักดีโต	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มกฎหมาย
๒	นางพัชรี สีจ๊ะแปง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
๓	นายสันทัศน์ ทองงามดี	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก
๔	นายศิริมงคล มณีจันทร์	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบรรมา

/รายละเอียด...

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่อีก หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ**  
**ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมิน	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
1	นางสาวจารุณี ภักดีโต	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มกฎหมาย นิติกรชำนาญการ	102794	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มกฎหมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ	102974	เลื่อนระดับ 80%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "รายงานการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการ" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
2	นางพัชรี สีจ๊ะแปง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	103986	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	104201	เลื่อนระดับ 100%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ในเขตจังหวัดพิจิตร" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านระบบการพยาบาลทางไกล (Tele-nursing) ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยในบ้าน (Home Ward)" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
3	นายสันทัศน์ ทองงามดี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	158714	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	158714	เลื่อนระดับ 100%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพัฒนา รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการ สาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพิจิตร" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
4	นายศิริมงคล มณีจันทร์	จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	103702	จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	103787	เลื่อนระดับ 90%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประชาชน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดการสุขภาพชุมชน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				